

ที่ พม ๐๕๐๔/ว ๓๒๑๓



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 4459
วันที่ ๒๓ ๑ - ๖๖
เวลา 16-19 ๖

ถึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตามที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่งตั้ง จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๓ คน และด้านการบริหารกองทุน จำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ และได้มีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่รับสมัครแล้ว นั้น

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระยะเวลายื่นในสมัครเพิ่มมากขึ้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการสมัครดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.dwf.go.th](http://www.dwf.go.th) และ <https://gepf.dwf.go.th> หรือขอรับใบสมัครได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : [fundktp@gmail.com](mailto:fundktp@gmail.com) โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๕ - ๖



กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖



กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๕ - ๖

เอกสารสำหรับการรับสมัครฯ



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลือกต่อไป นั้น

บัดนี้ ครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นจำนวนน้อย ไม่หลากหลาย และไม่ครอบคลุม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ รายละเอียดการรับสมัครให้เป็นไปตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางจันทนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว